



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ ( กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๒๑-๒๑๒๓ )

ที่ กษ ๐๖๐๒/ ว ๑๓๐๙๕ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตัวเลือกที่ ๓ รอบการประเมิน ๒/๒๕๖๓

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๓๒๖๔๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้ทราบ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดเลือกที่ ๓ จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับ การแนะนำและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ สำหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (การตรวจรับรองใหม่) รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมปศุสัตว์ ขอแจ้งการปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ เมนูหลัก “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสรวิศ ธานีโต  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัดเลือกที่ ๓ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะนำและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์  
สำหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (การตรวจรับรองใหม่)

รอบที่ ๒/๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ระดับ คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียด การดำเนินงาน เดิม	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียด การดำเนินงาน ใหม่
๑	ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ที่กำหนด	ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมาย ที่กำหนด
๒	ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์	ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่ กำหนด
๓	ผู้ตรวจประเมินส่งเอกสารการตรวจประเมิน ให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ ฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองรายใหม่	ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายที่ กำหนด
๔	สถานประกอบการได้รับการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของฟาร์ม ที่ได้รับการตรวจรับรองรายใหม่	ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ของฟาร์ม ที่ได้รับการตรวจรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด
๕	สถานประกอบการได้รับการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของฟาร์มที่ ได้รับการตรวจรับรองรายใหม่	ผู้ตรวจประเมินส่งเอกสารการตรวจประเมิน ที่แก้ไขข้อพร่องเรียบร้อยแล้วส่งให้ สพส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของฟาร์มที่ได้รับ การตรวจรับรองรายใหม่